

ขอหมื่นล้านเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร “นฤมล” ลั่นเป้าปลูกข้าวคาร์บอนต่ำ 10 ล้านไร่



ประชาชาติธุรกิจ

อัปเดต 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา • เผยแพร่ 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ติดตาม



นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

โฆษณา - อ่านบทความต่อต้านล่าง



“นฤมล” สันภารกิจการส่งเสริม-เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เตรียมของบประมาณ 10,000 ล้านบาท 14 สินค้าเกษตร เริ่มนำร่อง 3 ตัวหลักปีนี้ “กาแฟ-โกโก้-ถั่วเหลือง” ชี้คนไทยนิยมดื่มกาแฟ แต่ผลผลิตไม่พอ ต้องนำเข้าถึง 60,000 ตัน สันเป่าหมายเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรให้ได้ปีละ 10% พร้อมรับกระแสรัศมีโลก หนุนปลูกข้าวคาร์บอนต่ำ 10 ล้านไร่ ขอเอกชนเพิ่มราคารับซื้ออีก 5% จูงใจชาวนา

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ เตรียมของบประมาณปี 2569 วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ส่งเสริมสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง โดยเน้นการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และบูรณาการในมิติสินค้า 14 รายการ ที่สอดคล้องกับ IGNITE THAILAND : AGRICULTURAL HUB ได้แก่ ข้าว กาแฟ กุ้ง โคเนื้อ ทูเรียน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย ถั่วเหลือง โกโก้ ใกเนื้อ และหม่อนไหม

ทั้งนี้ ในปี 2568 กระทรวงจะเน้นส่งเสริม 3 สินค้าเกษตร เนื่องจากเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการสูง ได้แก่ กาแฟ โกโก้ ถั่วเหลือง โดยพบว่าคนไทยนิยมดื่มกาแฟประมาณ 90,000 ตัน มีการนำเข้าประมาณ 60,000 ตัน เห็นได้ว่าผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมไปถึง โกโก้ เป็นพืชที่ให้คุณค่าทางอาหารและโปรตีนสูง ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ทางกระทรวงเล็งเห็นโอกาสจึงได้ให้ทุนวิจัย และให้ความรู้กับเกษตรกร ในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการในตลาด

โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง

“เรายังมีสินค้าเกษตรตัวอื่น ๆ ที่พร้อมจะยกระดับมูลค่าเพิ่ม นอกจากพืชเศรษฐกิจที่ทุกคนเข้าใจว่ามีเพียงข้าว อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน เพราะยังมีพืชอีกหลายตัวพร้อมที่จะผลักดันสร้างรายได้ให้กับสินค้าเกษตรอย่าง ไข่ฝ้า วานิลลา ก็กำลังเป็นพืชมูลค่าสูง กำลังเป็นที่



เป้าเพิ่มรายได้เกษตรกรปีละ 10%

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯวางแผนพัฒนาพืชเศรษฐกิจกลุ่ม Future Food และ Function Food ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย และตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในเชิงสุขภาพ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมแปรรูป โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น สนับสนุนภาคเอกชนลงทุนในธุรกิจเกษตรแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร พร้อมส่งเสริมเกษตรกรและชุมชน ปรับตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร เพิ่มการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาดในอนาคตได้ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปีละ 10%

โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง

โดยช่องทางสำคัญที่จะทำให้เชิงรุกมากขึ้นโดยเฉพาะในปี 2568 คือ การหาตลาดให้กับเกษตรกร โดยมีหน่วยงานอย่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก. ที่จะช่วยกระจายสินค้าให้มากขึ้น และหาช่องทางในการเปิดซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายได้เจอกัน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

เป้าปลุกข้าวคาร์บอนต่ำ 10 ล้านไร่

นางนฤมลกล่าวอีกว่า กระทรวงเกษตรฯส่งเสริมให้เกษตรกรปลุกข้าวคาร์บอนต่ำ ด้วยวิธีการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ซึ่งทำให้ชาวนาสามารถลดการใช้น้ำในการเพาะปลูกได้กว่า 50% และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซที่จะไปสร้างภาวะเรือนกระจกได้พอสมควร นอกจากนี้ยังทำให้ผลผลิตต่อไร่ก็เพิ่มขึ้น และยังช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นควบคู่ไปด้วย

ล่าสุดกระทรวงได้ประสานงานกับภาคเอกชนที่จะรับซื้อข้าวจากชาวนา โดยได้ขอให้เพิ่มราคารับซื้อข้าวจากชาวนาที่ปลุกข้าวคาร์บอนต่ำสูงขึ้นประมาณ 5% จากราคาปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมการทำนาแบบเปียกสลับแห้งมากขึ้น โดยปีนี้เรามีเป้าหมายอยู่ที่ 10 ล้านไร่ พื้นที่ปลุกข้าวทั่วประเทศทั้งหมด 60 ล้านไร่ ซึ่งคิดเป็น 60% ของพื้นที่เกษตรกรรมของทั้งประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย Green Economy และตอบสนองตลาดสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเป้าหมายใหม่ของโลก

แนะวิธีเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ความท้าทายของเกษตรกร คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ไม่ว่าจะโลกร้อนอากาศเปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องใกล้ตัวเกษตรกรที่ต้องทำความเข้าใจว่าสภาพอากาศมีผลต่อการเติบโตของพืช โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากสินค้า



ช่วยเพิ่มราคา เพิ่มมูลค่าได้ 30-40% ล่าสุดพบว่าชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์เริ่มมีชิ้นส่วนจากพืชไบโอเป็นส่วนประกอบ อนาคตพืชเกษตรบางตัวอาจอยู่ในส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

หนุนวิจัยสร้างมูลค่าสินค้า

นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ในส่วนของนโยบาย "ตลาดนำการวิจัย" กรมวิชาการเกษตรได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิจัยที่ตรงกับความต้องการตลาด และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ เช่น การพัฒนาพันธุ์พืชที่ทนต่อสภาพอากาศ และการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด

ล่าสุดนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร พยายามเก็บข้อมูลเรื่องของพันธุ์ของไข่ผ่าจากทั่วประเทศ เพื่อแยกแยะและสรุปสายพันธุ์ พบมีเพียง 3 สายพันธุ์ที่มีโปรตีนสูง เมื่อเทียบโปรตีนจากเนื้อสัตว์ เกิน 45% ได้แก่ สายพันธุ์เขียงรายมีโปรตีน 48% สายพันธุ์นครราชสีมาโปรตีน 46% และสายพันธุ์พะเยามีโปรตีน 45% ซึ่งกรมจะมุ่งส่งเสริมและแนะนำให้ผู้ประกอบการที่สนใจให้ใช้สายพันธุ์ที่มีคุณค่าโปรตีนสูงสุดเพื่อสร้างมูลค่า

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : [ขอหมื่นล้านเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร "นฤมล" ล้นเป้าปลูกข้าวคาร์บอนต่ำ 10 ล้านไร่](#)

ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่

– Website : <https://www.prachachat.net>

#นฤมล

#ข้าวคาร์บอน

#กาแฟ

#โกโก้

#เกษตรกร

#ธุรกิจ-เศรษฐกิจ

ดูข่าวต้นฉบับ [↗](#)

SootinClaimon.Com

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย2 [SartKasetDinPui2] : รวมรวม ข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตร ดิน น้ำ ปุ๋ย

'อัครา'ติดตามจับปลาหมอคฯ ซูโครงการ'สิบหีบหนึ่ง'แก้ปัญหา

Posted on February 5, 2025

<https://www.naewna.com/local/858641>



'อัครา'ติดตามจับปลาหมอคฯ ซูโครงการ 'สิบหีบหนึ่ง'แก้ปัญหา

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568, 06.00 น.

นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังพื้นที่ติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ และหารือการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ว่า ได้ศึกษาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนที่น้องเกษตรกร เช่น การจัดทำโครงการ "สิบหีบหนึ่ง" สนับสนุน "ปลานักล่า" ให้เกษตรกรใช้ควบคุมปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยง หลังจากปล่อยปลาลงเลี้ยง 2-3 เดือน เกษตรกรจะส่งคืนปลานักล่า 10% (สิบหีบหนึ่ง) ให้กับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ช่วยควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำ รวมถึงส่งเสริมการแปรรูปปลาหมอคางดำ อาทิ นำหมัก ปุ๋ย ตลอดจนปลาร้า ซึ่งมอบหมายกรมประมง เร่งหาจัดรับซื้อที่เหมาะสมในการรับซื้อปลาหมอคางดำ

ทั้งนี้ จากผลการขับเคลื่อนการกักขังการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม ตามแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำ พ.ศ.2567-2570 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ และรักษาความหลากหลายทางระบบนิเวศ พบว่ามาตรการที่ 1 การควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาด โดยวิธีการลงแขก-ลงคลอง จับปลาหมอคางดำ ซึ่งสามารถกำจัดออกจากแหล่งน้ำได้ 55,302.55 กิโลกรัม และการกำจัดปลาหมอคางดำจากบ่อเลี้ยงด้วยกากขี้และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่นร่วมกับ มาตรการที่ 2 การกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปลากระพงขาว และปลาอีกง สูแหล่งน้ำธรรมชาติ นับตั้งแต่ที่พบการแพร่ระบาดในพื้นที่ไปแล้วกว่า 673,500 ตัว

มาตรการที่ 3 การนำปลาหมอคางดำที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์ อาทิ โครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอคางดำ โครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางโครงการสร้างแรงจูงใจในการนำปลาหมอคางดำที่กำจัดออกไปใช้ประโยชน์โดยการหมักปลาร้า พ.ศ.2567 รวมการนำปลาหมอคางดำ มาใช้ประโยชน์ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2567-มกราคม 2568 รวม 331,282 กิโลกรัม อีกทั้ง ยังได้ดำเนินการตามมาตรการสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจาย ปลาหมอคางดำในพื้นที่เขตกันชน รวมถึงส่งเสริมการรับรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการกำจัดปลาหมอคางดำให้แก่กลุ่มเกษตรกร

ในโอกาสนี้ รมช.เกษตรฯ ได้มอบพันธุ์ปลานักล่า 5,000 ตัว ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "สิบหีบหนึ่ง" และร่วมปล่อยพันธุ์ปลานักล่าที่เกษตรกรคืนมา หลังจากนำไปกำจัดในบ่อเลี้ยงลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

This entry was posted in เกษตร, แนวหน้า and tagged 2568(2025), agriculture, เกษตร, แนวหน้า, naewna by SoClaimon. Bookmark the [permalink](https://sootinclaimon.com/2025/02/05/%e0%b8%ad%e0%b8%bl%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0)
<https://sootinclaimon.com/2025/02/05/%e0%b8%ad%e0%b8%bl%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0>



โพสต์ของ ผู้ตรวจราชการ และสำนักตรวจราชการ สป.กษ.



ผู้ตรวจราชการ และสำนักตรวจราชการ สป.กษ.

22 ชั่วโมง · 🌐



นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา ศักยภาพเพื่อยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ภายใต้การบูรณาการหน่วยงานในกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2568

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา ศักยภาพเพื่อยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ภายใต้กา รบูรณาการหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2568 ณ ห้องประชุมรัชฎา การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (นายสุขทัศน์ ต่าง วิริยะ) รองประธานคณะกรรมการฯ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรม พัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ศักยภาพเพื่อยกระดับความ เข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ภายใต้การบูรณาการหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี (แผนปฏิบัติการด้านยางพารา พ.ศ.2566-2580) พระราชบัญญัติการยางแห่ง ประเทศไทย ข้อมบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารและจัดสรรเงินกองทุนพัฒนา ยางพารา พ.ศ.2559 ระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนา ยางพารา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ ประกอบกิจการยาง รวมทั้งแผนงานเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ของการยางแห่งประเทศไทย สรุปลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการกิจการยาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาการจำแนก สถานะสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมทั้ง พิจารณาแนวทางการพัฒนา ศักยภาพเพื่อยกระดับความเข้มแข็งให้ กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ภายใต้การบูรณาการหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนา ศักยภาพสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางร่วมกันของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป



แสดงความคิดเห็นในชื่อ Pleng Inside'z



ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568



ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday February 5, 2025 15:07 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

ข่าวเศรษฐกิจล่าสุด

09:03น. EGCO Group ขายหุ้นทั้งหมดในโรงไฟฟ้าพลังงานลม Boco Rock ออสเตรเลีย

08:44น. พาณิชย์ - DITP เปิดฤดูกาลส่งออกผลไม้ จับคู่เจรจาการค้าและ MOU ดันยอดส่งออกกว่า 3,500 ล้านบาท

08:43น. เกาหลีใต้เกินดุลบัญชีเดินสะพัดทำนิวไฮในธ.ค., ยอดรวมทั้งปี 67 พุง 3 เท่า

07:49น. World Today: ประเด็นข่าวต่างประเทศน่าติดตามวันนี้

> ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 (ต้นข้าว 35 กรัม)

โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 16,000 บาท/ตัน.

> ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%

บริษัท แหลมทอง จำกัด อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 10.55 บาท/กก.

> อ้อยโรงงาน

บริษัท ไทยเอกลักษณ์ จำกัด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 1,334.05 บาท/กก.

> มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.20 บาท/กก.

> สารกาแฟโรบัสต้า

สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 195 บาท/กก.

สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 195.00 บาท/กก.

บริษัท เนสท์เล่ จำกัด อ.สวี จ.ชุมพร 187.50 บาท/กก.

> ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

บจ.แสงศิริอุตสาหกรรมเกษตร อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 9.70 บาท/กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 9.80 บาท/กก.

> ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ราคาประมูล

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 72.05 บาท/กก.

ตลาดกลางยางพารา สุราษฎร์ธานี (Co.Op.) อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี 73.36 บาท/กก.

ตลาดกลางยางพารา อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช -

ราคาตลาดสำคัญ

บริษัท สุราษฎร์สัมฤทธิ์ธุรกิจ จำกัด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 71.00 บาท/กก.

> หอมแดงแห้ง 7-15 วัน

00:41น. เฟดเผยแบบจำลอง
GDPNow บ่งชี้ GDP สหรัฐ
+2.9% ใน Q1/68

5 ก.พ. ISM เผยดัชนีภาค
บริการสหรัฐต่ำกว่าคาดใน
เดือนม.ค.

5 ก.พ. ดัชนี PMI ภาคบริการ
สหรัฐขยายตัวเดือนที่ 24
ในม.ค.

5 ก.พ. สหรัฐเผยขาด
ดุลการค้าสูงสุดรอบเกือบ 3
ปีในเดือนธ.ค.

5 ก.พ. ADP เผยจ้างงาน
ภาคเอกชนสหรัฐ +183,000
เดือนม.ค. สูงกว่าคาดการณ์

5 ก.พ. สหรัฐเผยจำนวนผู้ขอ
สินเชื่อร์ไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัย
เพิ่มขึ้น หลังดบ.เงินกู้ลดลง

ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ขนาดใหญ่ 28.00 บาท/กก.

ขนาดกลาง 23.00 บาท/กก.

ขนาดเล็ก 16.00 บาท/กก.

> หอมหัวใหญ่

สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

เบอร์ 0 13.00 บาท/กก.

เบอร์ 1 13.00 บาท/กก.

เบอร์ 2 8.00 บาท/กก.

> มันฝรั่งโรงงาน

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด อ.พบพระ จ.ตาก 13.50 บาท/กก.

> สับปะรดปัตตาเวียส่งโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14.80 บาท/กก.

> มะนาว(ผลขนาดใหญ่พิเศษ)

ตลาดกลางหนองบัว อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี 120.00 บาท/ร้อยผล.

> มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,800.00 บาท/ร้อยผล.

> สุกกร

ฟาร์มคุณบำเพ็ญ ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 78.00 บาท/กก.

> ไข่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 42.00 บาท/กก.

> ไข่ไก่สด

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 360.00 บาท/ร้อยฟอง

> กุ้งขาวแวนนาไม

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ขนาด 60 ตัว/กก. 190 บาท/กก.

ขนาด 60 ตัว/กก. 170 บาท/กก.

ขนาด 70 ตัว/กก. 165 บาท/กก.

ขนาด 80 ตัว/กก. 155 บาท/กก.

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แท็ก **มันสำปะหลัง** **ข้าวเปลือก** **แหลมทอง**

ข้าวโพด **แป้ง**

Copyright © 2007-2025 Dataxet Limited (บริษัท ดาต้าเซ็ท จำกัด). All Rights Reserved. scom (5.3) | ข้อตกลงการใช้บริการ

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday February 5, 2025 15:10 —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568



ข่าวเศรษฐกิจล่าสุด

09:03น. EGCO Group ขายหุ้นทั้งหมดในโรงไฟฟ้าพลังงานลม Boco Rock ออสเตรเลีย



ผู้เจรจาการค้าและ MOU ดันยอดส่งออกกว่า 3,500 ล้านบาท

08:43น. เกาหลีใต้เกินดุลบัญชีเดินสะพัดทำนิวไฮในร.ค., ยอดรวมทั้งปี 67 พุง 3 เท่า

> ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 (ต้นข้าว 35 กรัม)

โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 16,000 บาท/ตัน.

> ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%

บริษัท แหลมทอง จำกัด อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 10.55 บาท/กก.

> อ้อยโรงงาน

บริษัท ไทยเอกลักษณ์ จำกัด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 1,336.85 บาท/กก.

> มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.25 บาท/กก.

> สารกาแฟโรบัสต้า

สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 195 บาท/กก.

สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 195.00 บาท/กก.

บริษัท เนสท์เล่ จำกัด อ.สวี จ.ชุมพร 187.50 บาท/กก.

> ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

บจ.แสงศิริอุตสาหกรรมการเกษตร อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 9.70 บาท/กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 9.80 บาท/กก.

> ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ราคาประมูล

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 71.12 บาท/กก.

ตลาดกลางยางพารา สุราษฎร์ธานี (Co.Op.) อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี 71.56 บาท/กก.

ตลาดกลางยางพารา อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 71.09 บาท/กก.

ราคาตลาดสำคัญ

07:49น. World Today:

ประเด็นข่าวต่างประเทศน่า
ติดตามวันนี้

00:41น. เฟดเผยแบบจำลอง
GDPNow บ่งชี้ GDP สหรัฐ
+2.9% ใน Q1/68

5 ก.พ. ISM เผยดัชนีภาค
บริการสหรัฐต่ำกว่าคาดใน
เดือนม.ค.

5 ก.พ. ดัชนี PMI ภาคบริการ
สหรัฐขยายตัวเดือนที่ 24
ในม.ค.

5 ก.พ. สหรัฐเผยขาด
ดุลการค้าสูงสุดรอบเกือบ 3
ปีในเดือนธ.ค.

5 ก.พ. ADP เผยจ้างงาน
ภาคเอกชนสหรัฐ +183,000
เดือนม.ค. สูงกว่าคาดการณ์

5 ก.พ. สหรัฐเผยจำนวนผู้ขอ
สินเชื่อร์ไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัย
เพิ่มขึ้น หลังดบ.เงินกู้ลดลง

บริษัท สุราษฎร์สัมฤทธิ์ธุรกิจ จำกัด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 69.00 บาท/กก.

> หอมแดงแห้ง 7-15 วัน

ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ขนาดใหญ่ 27.00 บาท/กก.

ขนาดกลาง 23.00 บาท/กก.

ขนาดเล็ก 16.00 บาท/กก.

> หอมหัวใหญ่

สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

เบอร์ 0 13.00 บาท/กก.

เบอร์ 1 13.00 บาท/กก.

เบอร์ 2 8.00 บาท/กก.

> มันฝรั่งโรงงาน

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด อ.พพบพระ จ.ตาก 13.50 บาท/กก.

> สับปะรดปัตตาเวียส่งโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14.80 บาท/กก.

> มะนาว(ผลขนาดใหญ่พิเศษ)

ตลาดกลางหนองบัว อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี 120.00 บาท/ร้อยผล.

> มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
2,800.00 บาท/ร้อยผล.

> สุกกร

ฟาร์มคุณบำเพ็ญ ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 78.00 บาท/กก.

> ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 42.00 บาท/กก.

> ไข่ไก่สด

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 360.00 บาท/ร้อยฟอง

> กุ้งขาวแวนนาไม

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ขนาด 60 ตัว/กก. 190 บาท/กก.

ขนาด 60 ตัว/กก. 170 บาท/กก.

ขนาด 70 ตัว/กก. 165 บาท/กก.

ขนาด 80 ตัว/กก. 155 บาท/กก.

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แท้ง มันสำปะหลัง ข้าวเปลือก แหลมทอง
ข้าวโพด แป้ง



โพสต์ของ เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน



เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

18 ชั่วโมง · 🌐

- ▶▶ ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568
- 👉 ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
- ◆ โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 16,000 บาท/ตัน
- 👉 ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%
- ◆ โรงสีไฟโขกรุงเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 11,000 บาท/ตัน
- 👉 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%
- ◆ หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 10.30 บาท/กก.
- 👉 หัวมันสำปะหลังสดคละ
- ◆ คุณไชยเลิศ จันทร์วัฒนศิริ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1.90 บาท/กก.
- 👉 หัวมันสำปะหลังสด (แปง 25%)
- ◆ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.25 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ราคา 2.20 บาท/กก.
- 👉 สารกาแฟโรบัสต้า
- ◆ บริษัท เนสท์เล่ จำกัด จ.ชุมพร 187.50 บาท/กก.
- 👉 ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 18%
- ◆ บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 9.70 บาท/กก.
- ◆ ชุมมนุสทรณข้าวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 9.80 บาท/กก.
- 👉 ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3
- ◆ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 71.12 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ราคา 72.05 บาท/กก.
- 👉 หอมแดงแห้ง 7-15 วัน ขนาดใหญ่
- ◆ ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 27.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ราคา 28.00 บาท/กก.
- 👉 หอมแดงแห้ง 7-15 วัน ขนาดกลาง
- ◆ ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 23.00 บาท/กก.
- 👉 หอมหัวใหญ่ คัดจก เบอร์ 0
- ◆ สหกรณ์ผู้ปลูกหัวหอมใหญ่แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 11.00 บาท/กก.
- 👉 หอมหัวใหญ่ คัดจก เบอร์ 1
- ◆ สหกรณ์ผู้ปลูกหัวหอมใหญ่แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 11.00 บาท/กก.
- 👉 หอมหัวใหญ่ คัดจก เบอร์ 2
- ◆ สหกรณ์ผู้ปลูกหัวหอมใหญ่แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 11.00 บาท/กก.
- 👉 สับปะรดปัตตาเวียส่งโรงงาน
- ◆ บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14.80 บาท/กก.
- 👉 มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่



แสดงความคิดเห็นในชื่อ Pleng Inside'z

